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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖2  

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ.  25๖2 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ แอน ขันธลักษณ์  
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2 พยอม รัมมะโรจน์  
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4 ปรีชา มะหะหมัด  

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑4. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
15. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
16. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
17. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
18. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10 ส าลี  แท่นรัตน์  
19. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
20. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
21. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
22. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
23. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
24. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
25. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. เสน่ห์ จันทร์สุนทร  
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. กนกรัตน์ สุขสมพืช  
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. ส าลี โชคทรัพย์  
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต.  -  
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 น.ส.ณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
๙ นายอุดมศักดิ์          อัมพวัน ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์         อัมพวัน  

๑๐ นายสมชาย โตสม ผอ.กองการศึกษาฯ สมชาย โตสม  
11 นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  

       
       
       
       
       
       
       

ผู้มาประชุม           2๕     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          -     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๐     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
  วันนี้สมาชิกครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
   
 
 

 /นายอัมพร............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลปากกราน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 
  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีความประสงค์ขอ

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 2562 
เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ที่ผ่านการพิจารณาหาข้อยุติของคณะกรรมการการพิจารณา
หาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไขปรับปรุงฯ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกรานพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่ ก าหนด ในระหว่างวันที่  23 
กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 
  ลงชื่อนายบดินทร์  เกษมศานติ์  ต าแหน่งนายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62 
 เมื่อวันที ่ 1  สิงหาคม 2562    
  ใครจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเชิญได้เลยนะครับ วันนั้นได้มีการพิจารณา

รายจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไม่มีการรับหลักการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 มีลากิจ 2 ท่าน 
  1.  นายแอน     ขันธลักษณ์  รองประธานสภาฯ 
  2.  นายสายชล  สวัสดี   สมาชิกหมู่ท่ี 8 
 
  ในวันนั้นมีการอภิปรายเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 กันพอสมควรนะครับ ซึ่งในวันนั้นมติที่ประชุมไม่
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) จ านวน 21 
ท่าน และงดออกเสียง 2 ท่าน คือคุณนารี  วงศ์สิงห์ และผม (ประธานสภาฯ) ครับ 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะแก้ไขเชิญเลยนะครับ ว่ามีข้อบกพร่องหรือตกหล่นตรงไหน 

   
 

/นายอัมพร....... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร เรื่องรับรองรายงานการประชุม มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2562  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒4 ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2562 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่  3    
ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๔.๑ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการหาข้อยุติฯ ร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ในฐานะเลขานุการหาข้อยุติความขัดแย้ง ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ผมจะขอสรุปรายงานการประชุม

พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
   

/นายสมหมาย.... 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ในการประชุมมีคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง จ านวน 7 ท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 1.  นายสมหมาย   ไทยประยูร ประธานกรรมการ 
 2.  นายประเสริฐ การีซอ กรรมการ 
 3.  นายจรัญ เจริญวัย กรรมการ 
 4.  นายประทุม คงสมพจน์ กรรมการ 
 5.  นายดุสิต จันทนะ กรรมการ 
 6.  นางนาร ี วงศ์สิงห์ กรรมการ 
 7.  นายสมหมาย ทรัพย์มาก กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้ง 7 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากนายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2562 
  ในการประชุมเกิดขึ้น 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2562 
 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2562 
  ในการประชุมได้มีการหยิบยกข้อดีและข้อเสียมาพูดคุยกันในหลายประเด็น 

สุดท้ายประธานได้ขอมติในที่ประชุมผลออกมาเสมอกันทั้ง 2 ครั้ง ที่ได้มีการประชุม 
ประธานกรรมการจึงใช้สิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ในหมวด 6 การลงมติ ในข้อ 86 ท าให้
คณะกรรมการฝ่ายสภาฯ มีเสียงมากกว่า 4 ต่อ 3 เสียง ให้มีการแก้ไข ปรับปรุง 
ร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณท่ีปรับปรุง คือ 
ยกเลิก 2 โครงการ ดังนี้ 

  ในแผนงานสาธารณะสุข 
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  งบประมาณ   2,400,000 บาท 
 
  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 
  โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณ  2,500,000 บาท 
   
 รวมทั้งสิ้น 4,900,000 บาท แล้วน างบประมาณดังกล่าวไปเพิ่มเติมให้กับแผนงาน 

โครงการ ดังนี้ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  6 รายการ เป็นเงิน 530,000 บาท ดังนี้ 
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  100,000  บาท 
 2. ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  จ านวน     30,000 บาท 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ จ านวน  100,000  บาท 
 4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน  100,000  บาท 
 5. ค่าวัสดุส านักงาน   จ านวน  100,000  บาท 
 6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  100,000  บาท 
                                        แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน  1  รายการ เป็นเงิน  20,000 บาท 
 1. วัสดุเครื่องดับเพลิง   จ านวน      20,000 บาท 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก แผนงานการศึกษา  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงิน    220,000  บาท  ดังนี้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน  100,000   บาท 
 2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  120,000   บาท 
 
 แผนงานสาธารณสุข   จ านวน   1  รายการ เป็นเงิน   615, 797  บาท  ดังนี้ 
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 615,797   บาท 
  
 แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  6 รายการ เป็นเงิน   455,000   บาท ดังนี้ 
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน   55,000  บาท 
 2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  100,000  บาท 
 3. วัสดุส านักงาน   จ านวน     50,000  บาท 
 4. วัสดุก่อสร้าง   จ านวน     50,000  บาท 
  งานไฟฟ้าและถนน 
 5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน   100,000  บาท 
 6. วัสดุก่อสร้าง   จ านวน   100,000  บาท 
 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 200,000 บาท 
 1.  โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรของ 
 บุคลากรท้องถิ่น     จ านวน   200,000  บาท 
 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 1 รายการ  
 เป็นเงิน 50,000  บาท 
  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวไทยใส่ใจศาสนา จ านวน 50,000 บาท 
 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,572,000 บาท  
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1   จ านวน 372,000 บาท 
 2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
 อย.ถ. 107-03 หมู่ที่  8    จ านวน  1,150,000  บาท 
 3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน ฯ จ านวน  50,000  บาท 
 
 แผนงานพาณิชย์  จ านวน  4  รายการ  เป็นเงิน   400,000  บาท   ดังนี้   
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 100,000 บาท 
 2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 
 3. วัสดุอื่น ๆ       จ านวน 100,000 บาท  
 4. ค่าไฟฟ้า       จ านวน 100,000 บาท  
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก แผนงานงบกลาง  จ านวน  5  รายการ  เป็นเงิน     837,203   บาท  ดังนี้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 1. เบี้ยยังยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน 150,000  บาท 
 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ      จ านวน  500,000 บาท 
 3. เงินส ารองจ่าย      จ านวน  130,000 บาท 
 4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ     จ านวน   27,203  บาท 
 5. เงินช่วยพิเศษ      จ านวน   30,000  บาท 
 
        มีหลายโครงการที่ใช้งบสะสมได้และมีหลายโครงการที่ทางฝ่ายบริหารยังท า

รายละเอียดของโครงการยังไม่ เสร็จ เพราะโครงการที่สามารถท าได้ต้องมี
รายละเอียดครบถ้วนแล้ว  โดยงบประมาณที่ตัดออกจากการซื้อรถบรรทุกขยะและ
รถกระเช้า ได้น ามาเพ่ิมเติมในหมวดต่าง ๆ ของแผนงาน ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอ
จบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติฯ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัย เชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ คุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ท่ี 13   คือวันนั้นดิฉันได้เป็นคณะกรรมการหา

ข้อยุติด้วยการที่ดิฉันเข้าไปเป็นคณะกรรมการหาข้อยุติ เพราะว่าดิฉันเห็นความ
จ าเป็นที่สมควรจะซื้อรถ ดิฉันถึงขอเสนอตัวเข้าไปบางรายพูดว่าดิฉันเป็นคนของ
นายก แต่จริง ๆ  ไม่ได้เกี่ยวนะคะ ตั้งแต่วันแรกแล้ว นายกเขายอมพวกท่านอยู่แล้ว 
เอาเข้าโครงการมา เขาไม่ได้ท างานอยู่ดี เขาไม่ได้สนใจหรอกนะคะ เขาบอกให้เอา
โครงการเข้ามาเลย ดิฉันเข้าไปเป็นกรรมการ เขาบอกเอามาเลยเอาโครงการเข้ามา
ใส่เลยแต่ดิฉันไม่ยอมเพราะดิฉันเห็นความจ าเป็นที่น่าจะต้องมีรถ ดิฉันถึงเสนอตัว
เข้ามาเป็นคณะกรรมการแล้ววันที่มาประชุมเป็นคณะกรรมการกันนั้น เห็นอ้าง
ความจ าเป็นของแต่ละหมู่ที่น่าจะได้โครงการกันมากมาย แต่ดิฉันดูแล้วมี 2 หมู่เอง
ที่ได้โครงการก็คือหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 8 ดิฉันก็มีข้อสงสัยว่ายังไงท่านก็โอนงบให้ฝ่าย
บริหารจัดการอยู่ดี งบที่ท่านให้กันไปดิฉันก็มองแล้วนี่มันก็เข้าไปในฝ่ายบริหารซึ่ง
เขาจ าเป็นหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบ แตเ่รื่องรถนี่ดิฉันเห็นความจ าเป็น พยายามหา
ข้อมูลเพ่ือให้ท่านได้รับฟังกันในที่ประชุม ว่าชาวบ้านเดือดร้อนรวมถึงชีวิตของคน 
ดิฉันจะให้ดูรูปของพนักงานในกรณีท่ียืมรถเขาไม่ได้ จากท่ีได้หาข้อมูลไปเราได้ยืมรถ
เขาเป็นร้อยครั้งต่อปี แต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งหรอกค่ะจากการขอจากประชาชนมา บางทีก็
ใช้พนักงาน เขาก็มีชีวิตนะคะ เขามีครอบครัว มีลูกเมีย เหมือนกัน ดิฉันเห็นเอางบ
เข้ามาแล้วดิฉันยิ่งเสียใจหนักเลยว่าท ากันได้แค่นี้เหรอคะ ดิฉันหาข้อมูลมากมาย
เพ่ือให้ท่านใจอ่อนเปลี่ยนแปลงเถอะค่ะ ก็ท ากันได้แค่นี้เหรอคะคณะกรรมการ ท่าน
ประธานคะ ดิฉันพยายามหาข้อมูลให้ฟังเปรียบเทียบระหว่างโครงการ  
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นางนารี  วงศ์สิงห์ แต่ถ้าสมมติว่ากลัวฝ่ายบริหารเขาไม่โปร่งใสหรือท าไม่ถูกต้องหน้าที่ของท่านต้อง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ตรวจสอบอยู่แล้ว ท่านสามารถตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน

ท าไมท่านไม่ท า เวลาประชุมดิฉันพยายามบอกท่านก็หาว่า บางคนก็ไปพูดข้างนอก
ว่า ให้อีกคันท าไมไม่เอา ดิฉันเป็นคณะกรรมการขอให้ยืนร่างเดิม คือต้องมี 2 คัน 
แต่ในเมื่อดิฉันแพ้ vote นะคะท่านประธาน ซึ่งในการ vote คือการให้ยืนร่างเดิม
หรือแก้ไข ถูกไหมคะท่านประธาน และวันนั้นทั้งท่านประธานและสมาชิกก็มาฟังกัน
ทั้งหมดด้วย การยื่น การเสนอแล้วลงมติว่าสมควรคงร่างเดิมหรือแก้ไข ในเมื่อดิฉัน
ขอคงร่างเดิมแพ้ แต่ในเมื่อท่านแก้ไขชนะ ท่านไม่ต้องถามแล้วดิฉันพูดแล้ววันนั้น
เหตุผลของท่านประธานมีแค่ว่าอยู่ตั้งนานไม่ซื้อ มาซื้อตอนหมดวาระจริง ๆ แล้วยัง
ไมห่มดค่ะ ถ้าหมดแล้วซื้อไม่ได้อยู่แล้วค่ะ แต่ยังได้ต่ออยู่แต่ท่านก็รู้อยู่แก่ใจทุกคน 
รถกระเช้านี่ขอมานานแล้วแต่ท่านไม่ให้กัน ดิฉันไม่ทราบเรื่องอะไรไม่อยากจะพูด
ไม่ให้จะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้เพ่ิงขอแต่ในเมื่อประธานบอกเหตุผลมา
อย่างนั้น แล้วดิฉันพยายามถามเหตุผลอีกท่านเลขาก็อ่านกฎหมายให้ดิฉันฟังว่าไม่
จ าเป็นต้องมีเหตุผลดิฉันก็ว่าไม่เป็นไรถ้าในเมื่อไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลคุณก็ไม่ต้อง
ให้ดิฉันก็ยกงบประมาณ 4,900,000 บาท ให้คุณบริหารจัดการเอาค าว่าแก้ไข 
ขนาดท่านเป็นคณะกรรมการท่านยังไม่รู้ว่าค าว่าแก้ไขคืออะไร จริง ๆ ดิฉันว่าไม่
อยากจะพูดอะไรแล้วนะคะ เพราะตั้งแต่สมัยไหนมาแล้ว ขี้เกียจเล่นดนตรีไทยพูด
แล้วก็ไม่ฟังกัน ค าว่าแก้โดยคุณจะเอาไว้สองคันก็ได้หรือคุณจะเอาไว้คันเดียวก็เป็น
สิทธิของคุณไมจ าเป็นที่คุณจะต้องเอาไปแทรกนู่น แทรกนี่ โดยที่ประชาชนไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ เพราะพวกนี้เขาได้อยู่แล้ว เขาท าอยู่แล้ว เขาท าได้เขาบริหารได้ แต่
รถน่ะจ าเป็นท าไมท่านไม่ให้ มันน่าเสียใจตรงที่หาข้อมูลไปให้ท่านใจอ่อนให้ท่านท า
ไม่ได้หวังเอาชนะคะคาน ถ้าท่านจะให้สักคัน สมมติให้รถกระเช้าเพ่ือเซฟชีวิตของ
พนักงานนี่ ท่านต้องไปดู วันนั้นก็ไปท าหมู่ที่ 4 ท่านไปมองบ้างไหมท่านสมาชิกหมู่ 
4 ว่าเขาอันตรายขนาดไหน ค าว่าแก้ไขไม่จ าเป็นว่าคุณจะต้องเอาออก 2 คัน หรือ
คุณจะให้กลับมา 2 คันก็ได้ เพราะคุณชนะนี่แก้ไข ถูกไหมคะท่านประธาน แล้วไป
พูดวงนอกบอกว่าให้คันหนึ่งแล้วก็ไม่เอา มันไม่ถูกอย่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่ว
ใส่คนอ่ืนเพราะคุณชนะ vote เพราะดิฉันยืนคงร่างเดิม ดิฉันต้องยืนค่ะเพราะเอา
ร่างเดิมแต่คุณมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณชนะ ขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณ
จะท าอะไรก็ได้มันก็เหมือนกันนี่แหละ คุณท าอะไรก็ได้และคุณก็มาท ากันแบบนี้ไง นี่
เอาไปซุกไว้ตามท่ีต่าง ๆ โครงการไล่มาทั้งหมดตรงโน้นก็จ าเป็น ตรงนี้ก็จ าเป็นก็เห็น
มา 2 โครงการ ถ้าท่านภูมิใจว่าท่านเสียงข้างมากแล้วท่านชนะนารีคนเดียวก็ไม่เป็น
ค่ะ นารีท างานเพ่ือประชาชนอยู่แล้ว  ประชาชนในหมู่เลือกไม่ใช่คนอื่นเลือกจะไม่มี
ใครคบก็ไม่เป็นไรพยายามชี้น าไปในทางที่ถูกต้อง อาจไม่ถูกใจใครก็แล้วแต่ก็จะไม่
พูดอีกแล้ว พูดได้เท่านี้แหละค่ะอันนี้ก็ให้ประชาชนพิจารณากันเอง พิจารณาผู้น า
เพราะดิฉันเคยพูดมาเยอะแล้วตั้งแต่สมัยนายกสุริยนต์แล้ว พวกท่านโชคดีนะคะที่
ชาวบ้านเลือกท่านมาคู่แข่งของท่านเขาอาจจะมีความตั้งใจที่จะท างานจริง ๆ ท า
เพ่ือประชาชนแต่เขาท าไม่ได้เพราะเขาแพ้ท่านแต่ท่านเข้ามาแล้วบางคนเข้ามาก่ี 

 
/นางนารี..... 
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นางนารี  วงศ์สิงห์ สมัยเคยพูดอะไรสักค าไหมคะ ก็ยังไม่เคยดิฉันก็ไม่ก้าวล่วง ยังค่ะ ดิฉันขอพูดก่อนค่ะ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันพูดมาตั้งแต่สมัยไหน ถ้าคุณเคยเป็นความดีเท่านั้นถ้าคุณหมดวาระไปแล้ว เขา

ก็จะบอกว่าสมัยนี่อยู่ แกดี ถ้าคุณท าไม่ดีไว้เขาก็จะว่าคุณว่าสมัยไอ้โน่นไง เป็นอย่าง
โน้น เป็นอย่างนี้ก็ก่นด่า ดิฉันพยายามพูดกลาง ๆ แล้วนะคะ เหมือนดิฉันท าไม่ดี
ชาวบ้านก็จะต่อว่า แต่ถ้าดิฉันท าดีแล้วชาวบ้านก็จะชื่นชม ถูกไหมคะท่านประธาน 
แค่พูดไม่ได้พูดอะไร ดิฉันพูดแค่เป็นกลาง ๆ สมาชิกจะไม่พอใจดิฉันก็ไม่เป็นไรพูดได้
ค่ะ ขอบคุณนะคะ ท่านประธาน 

  
นายอัมพร  ไทยประยูร มีใครจะซักถามต่อครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมปอง  พรหมทัต ครับ 
 
นายสมปอง  พรหมทัต เรียนท่านประธานสภา ครับ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายสมปอง  พรหมทัต สมาชิกหมู่ที่ 3 อย่างที่คุณนารีพูด  ท่านประธาน ไปพูด

บอกว่าสมาชิกไม่พูด ไม่อะไร อย่างนั้นมันก็ผิด เพราะเขาเลือกมาประชาชนเขา
เลือกมาก็ดีกว่าอยู่บ้าน มันไม่ใช่ว่าท่านตัดสินใจด้วยตัวเอง ว่าประชาชนเลือก
มาแล้วพวกคุณก็ไม่พูด ไม่ท าอะไร อย่างนั้นไม่ใช่ครับ อย่างนั้นมาโทษสมาชิกไม่ได้ 
เพราะสมาชิกบางคนเขาไม่พูด เพราะว่าเขาก็มีเหตุผล ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล คือถ้าเขามี
เหตุผลเขาก็พูด แค่นี้แหละครับท่านประธาน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  ครับวันนี้ผมต้องขอพูด ทุกครั้งไม่ว่าเรื่อง

อะไรก็แล้วแต่นะครับ เราใช้ระบบประชาธิปไตย โดยใช้เสียงข้างมาก เมื่อใดเสียง
ข้างมาก จบก็คือจบ ไม่เอามาพูดถึงวันนี้การที่ทุกคนเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 
หมู่บ้านเขายอมรับก็ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ดีไม่ดีคนในหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจคนนอกจะ
ไปละเมิดสิทธิของคนในหมู่นั้นไม่ได้ก็ต้องภูมิใจในสมาชิกสภาแห่งนี้นะครับ ผมเป็น
หนึ่งในสมาชิกหมู่ 4 ผมให้เกียรติสมาชิกทั้ง 13 หมู่ ผมถือว่าท่านมีเกียรติจาก
ประชาชนเลือกท่านมาแต่ผมถามว่าถ้ามีปัญหานี่นะครับ คนในหมู่ของท่านก็จะต่อ
ว่ากันเอง สมาชิกหมู่อ่ืนไม่ต้องเดือดร้อนแทนแล้วผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหา
ข้อยุติความขัดแย้ง ผมถามเลยว่างบประมาณที่เราไม่ให้ท าไมถึงได้มาพูด ผมได้ไป
สอบถามคนขับรถว่าเดือนหนึ่งมากี่ครั้งที่ปากกราน ถามว่าไฟดับทุกวันหรือถึงใช้รถ
กระเช้า และการท างานที่ผ่านมาคุณน้อยเขาก็มีเข็มขัดรัด ความปลอดภัยเขาดี ท า
มาตลอดแต่เมื่อยุคนี้ไม่ได้นี่คุณต้องยอมรับต่อสภาว่าไม่ให้ก็คือจบ ก็คือสภาเขาไม่ให้
และในเมื่อตอนที่ประชุมนี่ ผมพูดว่านารีไม่ได้ให้เกียรติประธานนะครับ ซึ่งประธาน 

 
 

/นายประเสริฐ...... 
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นายประเสริฐ  การีซอ ก็คือคุณสมหมาย  ไทยประยูร เพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกคุณสมหมาย  และ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 นายอ าเภอเป็นคนแต่งตั้งพอพูดไม่ถูกใจก็พูดว่าท าไม่ได้ก็ออกไป ผมถามเลยว่า ศึก

แบบนี้ท่านเคยเจอมาก่อนหรือเปล่า เป็นครั้งแรก เคสแรก ทุกคนยกมือไม่ได้ถูก
บังคับนะครับ ในขณะประชุมอยู่ท่านก็พูดว่าประธานท าไม่ได้ก็ลาออกไป ประธาน
ท าหน้าที่ไม่ได้ก็ลาออกไป ท่านไม่ให้เกียรตินายอ าเภอ ท่านไม่ให้เกียรติประธาน
และผู้ที่ได้เลือกคุณสมหมาย  ไทยประยูร เข้ามาท่านพูดไม่ถูกนะครับ และท่านพูด
ถึงเนื้อหาสาระเรื่องอะไรควร ไม่ควรนะครับ ส่วนรถกระเช้านะครับ ผมถามว่า ผม
อยู่มา 4 – 5 สมัย นี่ นายกมีมารยาท พูดกับสมาชิกได้ นายกปัจจุบันเป็นนายกที่
หยิ่งกับสมาชิก และคุณอย่าคิดว่าสมาชิกท่ีอยู่ในนี้ 25 คนนี่เป็นสมาชิกท่ีแบมือ มัน
ไม่ใช่ ทุกคนมีเกียรติ อย่าคิดว่าคุยกับนายก 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีนะ
ครับ ถ้าใครมีคุณพูดมาเลยนะครับ เพราะการที่เราไม่ท า เรามีเหตุผลเพียงพอ เรามี
เสียงที่สนับสนุนเกินพอนะครับ มีท่านหนึ่งเดียวที่สนับสนุนนายก จะว่าสนับสนุนก็
ไม่ใช่เพราะท่านไม่ยกมือ แต่ท่านงดออกเสียง ท่านจะไปตรงไหนก็ได้ แต่มาวันนี้
ท่านมาบอกว่าสนับสนุนนายกมันก็ค้านกับความเป็นจริงที่ท่านงดออกเสียงในวันนั้น
นะครับ เพราะที่ผมพูดในวันนี้ที่กระทบต้องขออภัยท่านเพราะเราต้องกตัญญูเพ่ือน
ในสภาเพราะว่าสมาชิกทั้ง 25 คน และที่ผมพูดนี้ในฐานะตัวแทนสมาชิก ถึงแม้ว่า
ผมพูดนี่ผมไม่มีประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับผลประโยชน์จากใคร หากิน
ด้วยล าแข้ง หากินด้วยความบริสุทธิ์ตลอดมา ถ้ามีสิ่งใดที่ผมเป็นอ่ืนจะลาออกจาก
ต าแหน่งเลยก็ได้นะครับผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ บางคนนะครับท างานเพ่ือเอา
หน้าแต่ประชาชนด่าตามหลัง แต่ผมท างานเอาหน้าแต่ประชาชนให้ก าลังใจที่ผมพูด
ในวันนี้เพราะว่าผมถือว่าเรื่องที่ผ่านมานี่ สมาชิกทุกคนมีเกียรติยกมือเป็นเสียงส่วน
ใหญ่แล้วก็มารับฟังตรงนี้แล้วเมื่อจบแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ 
เหมือนกับว่าจิตใจท่านสมาชิก 

 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ท่านประธานคะ ดิฉันขอค้านค่ะ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ 13 ที่ดิฉันพูดนี่อยู่ในวาระอยู่ในการลงมติ

มาแล้วและดิฉันพูดต่อเนื่องในวาระไม่ได้ไปพูดอารัมภบทเรื่องอ่ืนนะคะ และทีนี้ที่
ดิฉันพูดดิฉันพูดในเรื่องความจ าเป็นที่มันน่าจะมีและพอแก้ไขก็นึกเสียใจว่านึกว่าจะ
เอาไปท าอะไร คือดิฉันพูดมาจากใจในการเป็นกรรมการ ท่านก็ยังเอามาพูดอยู่ว่ า
เป็นคนของนายกไม่ใช่นายกทุกคนก็มาท าเพ่ือประชาชนหมดแหละค่ะ แต่ความคิด
มันต่างท่านจะมาบอกว่าประชาธิปไตย ข้างมากชนะ ท่านก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อย
ท าอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะคะ ไม่ว่าที่ไหนเขาไม่ได้เอาเสียงข้างมากอย่างเดียวหรอก
ค่ะ เขาก็ต้องฟังเสียงข้างน้อย ถ้าข้างน้อยมันมีประโยชน์เขาก็ต้องรับฟังไม่ใช่ ท่าน
จะมาโปรโมทเรื่องในหมู่บ้านของท่าน ดิฉันไม่ว่าดิฉันพยายามพูดแต่ว่าดิฉันพยายาม
บอกหลายครั้งแล้วว่าพูดให้เป็นกลาง ๆ ว่าพอได้วันนี้มันไม่สมกับที่เหนื่อย ไม่สมกับ
ที่ดิฉันไปค้นข้อมูลมาคิดว่าจะได้โครงการอะไรที่ดีว่านี้นะคะ ในเมื่อเขาให้แก้แล้ว  
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นางนารี  วงศ์สิงห์ เงิน 4,900,000 บาท ท่านท ากันได้แค่นี้ไม่ใช่ดิฉันจะดึงดันเอาชนะท่ีไหนก็รู้เสียง  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 vote มันแพ้ไปแล้ว ท่านประธาน ดิฉันไม่มีสิทธิแก้ไข ดิฉันไม่มีสิทธิให้คงร่างเดิม

เพราะฉะนั้นท่านก็ท าไปแต่ว่ามันได้แค่นี้ เอง แค่นั้น ไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะท่าน
ประธาน ขอบคุณมากนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ 8 ครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่า 14 หมู่

แต่ว่าท าไมไม่มีโครงการเข้ามา ผมจะขออธิบายให้ฟัง คือว่ามีหลายโครงการที่
สามารถใช้เงินสะสมเข้ามาท าได้เป็นโครงการเร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องของน้ าประปา 
พวกนี้สามารถใช้เงินสะสมเข้ามาท าได้ พอดีผมได้คุยกับทางฝ่ายโยธาเรียบร้อยแล้ว
และก็มีอีกหลายโครงการนะครับที่สามารถท าได้แต่ท าไม่ได้เหตุผลก็คือว่าทางฝ่าย
โยธา ผมขออนุญาตเอ่ยสังกัดนะครับ คือฝ่ายโยธายังท ารายละเอียดของโครงการไม่
แล้วเสร็จนะครับ ทีนี้การจะบรรจุโครงการเข้าไปในข้อบัญญัติและส่งไปที่อ าเภอเขา
มีหลักเกณฑ์อยู่ก็คือ รายละเอียดจะต้องครบทั้งหมดนะครับ แต่ทีนี้ทางฝ่ายโยธาท า
รายละเอียดไปยังไม่ครบมีครบอยู่แค่ 2 หมู่ คือหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 8 เพราะฉะนั้น
โครงการที่สามารถจะท าได้ก็มีอยู่แค่ 2 หมู่ สว่นโครงการอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับ
น้ าประปาไม่ว่าจะเป็นของหมู่ 9 และก็มีหลายโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่
อย่างเช่นหมู่ที่ 1 เรื่องน้ าประปา เพราะฉะนั้นในข้อบัญญัติของปี 2563 ก็จะบรรจุ
ลงไปเพียงแค่ 2 โครงการ ที่ท ารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินที่เหลือก็เอาไป
คืน ซึ่งมีบางโครงการที่ถูกตัดออกไปเช่นงบซ่อมบ ารุง งบก่อสร้าง งบค่าวัสดุต่าง ๆ 
เหล่านี้จะถูกตัดไปอย่างละ 100,000 บาท อย่างท่ีผมได้แจ้งไว้แล้ว ก็จะเอางบตรง
นี้เข้าไปคืนเขาเหมือนเดิมเพ่ือให้เขาสะดวกในการท างาน สะดวกในการซ่อมบ ารุง 
สะดวกในการใช้จ่าย ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดซักถาม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ท่านประธานคะ ดิฉันขอค้านค่ะ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ 13 คืออย่างที่ท่านสมหมาย พูดเมื่อสักครู่นี้นะ

คะ ว่าโครงการบางโครงการอย่างน้ าประปา  อันนี้ขอทบทวนฝ่ายบริหารที่พูดตั้งแต่
วันโน้นนะคะ อะไรที่เขาจะจ่ายขาดสะสมได้เขาจะจ่ายขาดอยู่แล้ว ตอนที่เขาขอซื้อ
รถ พวกน้ าประปาและโครงการอะไรนี่ เขาเตรียมจ่ายขาดอยู่ อันนี้ท่านก็น่าที่จะ 
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นางนารี  วงศ์สิงห์ ทราบแล้วนะคะท่านประธาน เพราะว่าจ่ายขาดมีอยู่สี่สิบกว่าล้าน งบอะไรที่จะจ่าย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ได้เขาก็จ่ายอยู่แล้ว เขาถึงเอางบตรงนี้มาเพ่ือที่จะซื้อรถเพราะว่ารถใช้เงินจ่ายขาด

ไม่ได้ มันไม่เข้าระเบียบ อันนี้ดิฉันขอพูดต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้ท่านอาจจะ
ไม่เข้าใจว่าไม่ได้ตรงนี้ก็ได้จ่ายขาดอยู่ดี จ่ายขาดดิฉันทบทวนให้ฟังฝ่ายบริหารเขาก็
ให้ท่านอยู่แล้วนี่ ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาเข้าจ่ายขาดเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเอา
เหตุผลตรงนี้มาพูดเพราะว่าจ่ายขาดยังไงเขาก็คิดจะให้อยู่แล้วนะคะแต่ส่วนท่านจะ
เอากลับไปให้ อันนี้ฝ่ายบริหารเขาก็ขอบคุณท่านอยู่ดีเพราะเงินก็กลับไปอยู่กับเขา
อยู่ดีนั่นแหละยังไงเขาก็ได้ใช้เงินอยู่ดี นะคะท่านประธาน ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวท่าน
ยังไง ท่านช่วยเอารูปดูด้วยนะคะ บางท่านประธานก็ต้องนั่นหน่อยนะคะ เพราะบาง
ท่านไม่สงบจิตใจ คือท่านมีอะไรใช้ไมล์พูดเลยเพราะว่าดิฉันชอบพูดกันตรง ๆ  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณประเสริฐ  ปิยะสิงห์ ครบั 
ประธานสภาฯ  
 
นายประเสริฐ  ปิยะสิงห์ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ผมนายประเสริฐ  ปิยะสิงห์ สมาชิกหมู่ที่ 1  ผมขอคุยเรื่องรถขยะนะครับ คันแรก

ยังไม่มีคนขับเลย คนเก็บขยะยังไม่มี คุณจะซื้อคันใหม่เพ่ืออะไร ซื้อมาทิ้งไว้เหรอ
ครับ ท่านบริหารงานไม่เป็น ใช้แต่อ านาจตนเอง ไม่ใช้พระคุณ ใช้แต่พระเดช ต้องมี
ทั้งพระคุณและพระเดช คนถึงจะรักนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีใครจะซักถามอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ ที่คณะกรรมการหาข้อยุติอภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับ 
  
 ๔.๒ เรื่องการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี ๒ 
 (ขั้นแปรญัตติ) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ 
  
 เหมือนครั้งแรกเราได้แปรกันไปแล้วนะครับ อันนี้ เรามายกมือรับรอง ตามที่

คณะกรรมการหาข้อยุติเพราะเราอภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว 
 ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร...... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี ๒  (ขั้นแปรญัตติ)  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบ 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี ๒  (ขั้นแปรญัตติ)   
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  2  เสี ย ง             

เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี ๒  (ขั้นแปรญัตติ) 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๔.๓ เรื่องการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
ประธานสภาฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ 
 (ขั้นลงมติ) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบ  
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบ 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ)  
 โปรดยกมอืรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 

/มติที่ประชุม...... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  2  เสี ย ง             
เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) 

 
 พักการประชุม 15 นาที 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๕.๑  เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ข้อกฎหมาย 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยน 
 แปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี

อ านาจแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้ง
แก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

 ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการ 
 จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น 
 หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุด

การประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  เนื่องจากตั้งจ่ายไว้  
 ไม่เพียงพอแก่การบริหารงาน จ านวนทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐  บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อน
โอนเพ่ิมคงเหลือ ๑๑,๐๔๒.๑๔ บาท  ขอโอนเพ่ิมจ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท    หลัง
โอนเพ่ิมคงเหลือ ๔๗๑,๐๔๒.๑๔ บาท โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้ง
จ่ายไว้ ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท  งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๓๔๙,๖๗๐  บาท    
ขอโอนลดจ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  หลังโอนลดคงเหลือ ๙๙,๖๗๐ บาท และ
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน  
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นายอัมพร  ไทยประยูร ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
ประธานสภาฯ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       ตั้งจ่ายไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

ก่อนโอนลดคงเหลือ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท หลังโอน
ลดคงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
  
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
จ านวน 460,000 บาท ผมขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับผม 

 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด ในการโอนเพ่ิมงบประมาณครั้งนี้ก็เป็น

การโอนเพ่ิมในหมวดเดิม เป็นหมวดของการปรับปรุงบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เป็น
ครุภัณฑท์ุกประเภทที่ อบต. ได้ดูแลอยู่ คือ ตั้งจ่ายไว้แค่ 100,000 บาท มีการโอน
เพ่ิมมาแล้ว 2 ครั้ง ในการประชุมครั้งก่อน ๆ  ที่ผ่านมาเนื่องจากงบประมาณก็ยังไม่
เพียงพอในการใช้จ่าย ในการโอนเพิ่ม 460,000 บาท นั้นท่านก็คงจะทราบแล้วว่า
เป็นการโอนเพ่ิมมาซ่อมแซมรถขยะซึ่งเราใช้งานมาแล้วสิบกว่าปี และข้อบัญญัติที่
ขอจัดซื้อไปก็ไม่ผ่านการพิจารณาของสภา จ าเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมนะครับ 
ถึงแม้ว่าเราจะจ้างบริษัทเอกชนจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่าเราก็ควรซ่อมแซม
ครุภัณฑ์นี้ไว้เพ่ือเป็นหลักประกันที่ว่าเอกชนอาจมีปัญหาที่ไม่จัดเก็บจึงควรที่จะมี
ส ารองไว้นะครับ และได้มีการประสานกับทางอู่ที่ซ่อมให้เขาเสนอราคามาในการ
ซ่อมก็ซ่อมทั้งหมดทุกอย่าง เป็นการซ่อมใหญ่เพราะใช้งานมานานแล้ว ซึ่งยอด
ทั้งหมดคือ 460,000 บาท ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐  บาท 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 
 
 

/2) สมาชิกสภา...... 
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 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวนทั้งสิ้น 
๔๖๐,๐๐๐  บาท 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 

มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  2  เสี ย ง             
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขออนุมัติโอน
เพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐  บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๒,๘๐๐   บาท 
 ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายไว้  ๒๑๒,๘๐๐  บาท 
 ๑.๑ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๑) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก ๒ ตอน ขนาด 

380W* 183D* 221H cm แบบ ๑๐ ตู้ ประกอบด้วย ๒ ตู้เดี่ยว และ ๔ ตู้คู่   
แบบ ๒ ตอน ช่องทางเดิน ๖๔ cm. ราคาตู้ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ ตู้
เป็นเงิน ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท ส าหรับกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

 -  ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๗ ม.ม./ระบบรางอย่างดี เลื่อนง่าย 
 -  ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น  
 -  รับน้ าหนักได้ ๗๕ ก.ก. ต่อชั้น เหล็กหนา ๐.๗ ม.ม. ๔ ชัน้ ๕ ช่อง 
 -  ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น/แผ่นพ้ืนปิดผิวลามิเนต HPL  
 -  ช่องทางเดิน ๖๔ mm. 
 -  ตู้เด่ียวลึก 35.5 ซม./ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปค      
    ที่ต้องการ) 
 -  แผ่นพื้นปูด้วยไม้เมลามีน 25 mm. 
 -  ขนาดตู้ยังไม่รวมมือจับผลัก 182.8 cm. มือจับผลักยื่น 7.5 cm. 
 -  ความจุแฟ้มไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ แฟ้ม 
 -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 

 
/นายเสน่ห์...... 
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงด้วยครับ 
 
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ผอ. กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง จัดซื้อตู้เพ่ือใช้จัดเก็บ

เอกสารในการท าฎีกา เพราะว่าตัวนี้เป็นตู้ที่ประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บ และพ้ืนที่ใช้
สอยเพราะว่าทุก ๆ วันนี้เห็นไหมคะว่าตู้ที่เราซื้อมาเป็นตู้ใบเดี่ยวคือมันเสียพื้นที่ใน
การเก็บเอกสารนะคะ และ อบต. ไม่มีที่จัดเก็บเอกสารเลยนะคะ ตู้เอกสารนี้จะเก็บ
ไว้ที่กองคลังไว้จัดเก็บฎีกาโดยเฉพาะเลยค่ะ จะรวมฎีกาเป็นหนึ่งตู้เลยทีเดียวตั้งแต่ 
ปี 2540 ถึง ปี 2562 เป็นตูร้างเลื่อนนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดซักถามเชิญเลยครับ  ตู้รางเลื่อนราคา 150,000 บาท 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
   
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร         
ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ   

 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  2  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อ      
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร...... 



18 
 

 

นายอัมพร  ไทยประยูร - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประธานสภาฯ ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน  โดยขอโอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งจ่ายไว้ 
๑๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 

  
 ๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๘๐๐ บาท 
 ๑) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๘๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา      

ราคาคันละ ๔๐,๘๐๐ บาท จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท ส าหรับ      
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

 ๑. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
      (๑) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี  
          ที่ก าหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
     (๒) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
       (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ขอเชิญกองคลังครับ 
  
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ผอ. กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง รายการนี้นะคะจัดซื้อเพ่ือใช้

ในการจัดเก็บภาษีนะคะ ที่ว่าเรามีการออกส ารวจพ้ืนที่และพนักงานไม่มีรถใช้ 
ในตอนนี้ยืมของกองช่างบ้าง ยืมของที่เขาใช้เก็บค่าน้ าบ้าง ซื้อเพ่ือให้พนักงานได้มี
รถใช้และออกส ารวจ เพ่ือท างานได้เต็มเวลางานค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดซักถามเชิญเลยครับ   
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ตั้งจ่ายไว้ 
๔๐,๘๐๐ บาท   โปรดยกมือรับรองด้วยครับ   

 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๓ ท่าน 
 
 
 

/นายอัมพร..... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่ อจัดซื้อ

รถจักรยานยนต์  ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๘๐๐ บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๓  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  ๒  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์  ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๘๐๐ บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยขอโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  
อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตั้งจ่ายไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๗๐,๐๐๐ 
บาท ขอโอนลดจ านวน ๔๐,๘๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๒๙,๒๐๐ บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๑.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐   บาท 
ประธานสภาฯ ๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล            

ราคาเครื่องละ ๒๒ ,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒ ,๐๐๐ บาท 
ส าหรับส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 ๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)        
 จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
  ๑.๑ ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๒.๒ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ 

  ๑.๒ ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๑ .๖  GHz และมี เทคโน โลยี เพ่ิ มสัญ ญาณ นาฬิกาได้ ในกรณี ที่ ต้ องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
ประธานสภาฯ ๓.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หนว่ย 
 ๔.  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
 ๕. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
 ๖. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 ๗.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 ๘ . สามารถใช้ งาน ได้ ไม่ น้ อยกว่ า  Wi-Fi (IEEE ๘๐๒ .๑๑ b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
 ขอเชิญส านักปลัดชี้แจงครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลดั ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในการขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ในครั้งนี้นะครับ สืบเนื่องจากที่ผ่าน ๆ มาเราเคยอนุมัติกันไปแล้วหลายครั้งในการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งก็จะจัดซื้อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท      
เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ต้องเข้าคณะกรรมการของจังหวัดเพ่ือขออนุมัติ ซื้อไปแล้ว 3 ครั้ง 
ครั้งละ 3 ตัว ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แต่ในครั้งนี้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แล้วก็เราจัดซื้อเพ่ือมาใช้ในการจัดประชุมหรือจัดอบรม เพ่ือใช้ในการฉายสไลด์ 
เวลาเชิญวิทยากรมาเราต้องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฉายสไลด์เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่างๆ 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่มีต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวของผมบ้างของ
ธุรการบ้างเพ่ือมาใช้ในห้องนี้บางทีผมต้องท างานก็เลยไม่ค่อยสะดวกก็เลยอยากได้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้ในการจัดประชุม จัดอบรมสัมมนาโดยตรงเลยครับ และ
เก้าอ้ีในส านักงานก็พังไปหลายตัวแล้วแต่ก็ไม่ได้น าเข้ามาในครั้งนี้ จะน าเข้าตอนนี้ก็
คงไม่ได้ แต่แจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าการประชุมครั้งหน้าอาจจะมีเก้าอ้ี มีโต๊ะ ของ
พนักงานหลาย ๆ คน เพราะว่าพังหลายตัวแล้วครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดซักถามเชิญเลยครับ   
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือรับรองด้วยครับ   

 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๓ ท่าน 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่ อจัดซื้อ      

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 

มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๓  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  ๒  เสี ย ง             
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 
๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๒๐๓,๘๘๔ บาท ขอโอนลด
จ านวน  ๒๒,๐๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๑๘๑,๘๘๔ บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๕.๒  เรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
 ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  
 ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ

หรือจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทัน   
สิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา 
หนึ่งปี 

     หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

 ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข    
ในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ 
ประธานสภาฯ ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
  
 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายไว้  ๒๑๒,๘๐๐  บาท 
 ๑.๑ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๑) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก ๒ ตอน ขนาด 

380W* 183D* 221H cm แบบ ๑๐ ตู้ ประกอบด้วย ๒ ตู้เดี่ยว และ ๔ ตู้คู่   
แบบ ๒ ตอน ช่องทางเดิน ๖๔ cm. ราคาตู้ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ ตู้
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีคุณลักษณะดังนี้ 

 - ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๗ ม.ม./ระบบรางอย่างดี เลื่อนง่าย 
 - ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น  
 - รับน้ าหนักได้ ๗๕ ก.ก.ต่อชั้น เหล็กหนา ๐.๗ ม.ม. ๔ ชั้น ๕ ช่อง 
 - ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น/แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL  
 - ช่องทางเดิน ๖๔ mm. 
 - ตู้เด่ียวลึก 35.5 ซม./ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปค     

ที่ต้องการ) 
 - แผ่นพื้นปูด้วยไม้เมลามีน 25 mm. 
 - ขนาดตู้ยังไม่รวมมือจับผลัก 182.8 cm. มือจับผลักยื่น 7.5 cm. 
 - ความจุแฟ้มไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ แฟ้ม 
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โดยขอโอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งจ่าย
ไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๘๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ ๑) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๘๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา      

ราคาคันละ ๔๐,๘๐๐ บาท จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท ส าหรับ      
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

 ๑.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
  (๑) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี        

ที่ก าหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
  (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยขอโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  
อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตั้งจ่ายไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๗๐,๐๐๐ 
บาท ขอโอนลดจ านวน ๔๐,๘๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๒๙,๒๐๐ บาท 

 
 ๑.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐   บาท 
 ๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งจ่ายไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล            

ราคาเครื่องละ ๒๒ ,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒ ,๐๐๐ บาท 
ส าหรับส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒   มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 ๑.  มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่ า  ๔  แกนหลั ก  (๔  core)       
จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 

  ๑.๑ ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๒.๒ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ 

  ๑.๒ ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๑ .๖  GHz และมี เทคโน โลยี เพ่ิ มสัญ ญาณ นาฬิกาได้ ในกรณี ที่ ต้ องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

 ๒.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๓.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB  
ประธานสภาฯ หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน  ๑ หน่วย 
 ๔.  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
 ๕. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
 ๖. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 ๗.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 ๘ . สามารถใช้ งาน ได้ ไม่ น้ อยกว่ า  Wi-Fi (IEEE ๘๐๒ .๑๑ b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 
๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๒๐๓,๘๘๔ บาท ขอโอนลด
จ านวน  ๒๒,๐๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ ๑๘๑,๘๘๔ บาท  

 ๒) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ ๔๗๑,๐๔๒.๑๔ บาท 

 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน
เพ่ิมคงเหลือ ๑๑,๐๔๒.๑๔ บาท  ขอโอนเพ่ิมจ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท    หลังโอน
เพ่ิมคงเหลือ ๔๗๑,๐๔๒.๑๔ บาท โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้ง
จ่ายไว้ ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท  งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ ๓๔๙,๖๗๐  บาท  ขอ
โอนลดจ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  หลังโอนลดคงเหลือ ๙๙,๖๗๐ บาท และแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนเอกชน  อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข       ตั้งจ่ายไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน
ลดคงเหลือ ๒๘๐ ,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจ านวน ๒๑๐ ,๐๐๐ บาท หลังโอนลด
คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดซักถามเชิญเลยครับ   
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติกันเงิน

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๓ ท่าน 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ 
ประธานสภาฯ กันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ ท่าน  
 (ประธานสภาฯ , นางนารี วงศ์สิงห์ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๓  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  ๒  เสี ย ง             

อนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาฯ หลักประกันสุขภาพ จ านวน ๑ คน (แทนต าแหน่งท่ีว่างเนื่องจากนางโนรี       

กมลแมน ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.) 
 ข้อกฎหมาย 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) , ข้อ ๑๓ 

 ข้อ ๑๒  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
 (๓)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มอบหมาย จ านวน ๒ คน  เป็นกรรมการ 
 ข้อ ๑๓ วรรคสี่  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจาก

ต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ 

 ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ 
 ขอเชิญคุณพัชรี  เอี่ยมโฉม ครับ 
  
นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ดิฉันนางสาวพัชรี  เอ่ียมโฉม สมาชิกหมู่ท่ี 7  ดิฉันขอเสนอ นายจรัญ  เจริญวัย  

สมาชิกหมู่ท่ี 14 ค่ะ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกรับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  คือ  
 1.  นายปรีชา      มะหะหมัด    สมาชิกหมู่ท่ี  4      
 2.  นายสมหมาย  ทรัพย์มาก    สมาชิกหมู่ท่ี  8 
 
 มีใครจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมนะครับ 
 ขอเชิญคุณจรัญ  เจริญวัย ครับ 
 
นายจรัญ  เจริญวัย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ผมนายจรัญ  เจริญวัย สมาชิกหมู่ท่ี 14  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เลือกผม

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาฯ สุขภาพแทนนางโนรี  กมลแมน สมาชิกหมู่ท่ี 14 ซึ่งลาออกจากต าแหน่งสมาชิก

สภา อบต. คือ นายจรัญ  เจริญวัย สมาชิกหมู่ที่ 14 ครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดซักถามเชิญครับ 
 ขอเชิญคุณสมปอง  พรหมทัต  ครับ 
  
นายสมปอง  พรหมทัต เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายสมปอง  พรหมทัต สมาชิกหมู่ท่ี 3  อย่างท่านจะซื้อ หรือ อนุมัติอะไรอย่างนี้

นะครับ อยากจะรู้ว่าซื้ออะไรมาบ้าง เพราะไม่เคยเห็นเลยได้แต่อนุมัติอย่างเดียว แต่
ไม่เคยเห็นของเลยครับท่านประธาน อย่างเช่นรถ ราคาสี่แสนบาทท่ีเราจะไปซ่อมนี่ 
เขาซ่อมอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ เราได้อนุมัติและยกมือให้ทุกอย่างสมาชิกเคยเห็นไหม
ครับ สมาชิกไม่เคยเห็นของเลย 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร เคยเห็นที่เขาน าไปใช้แล้ว แต่คุณภาพเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าซื้อตามระเบียบอย่างไร  
ประธานสภาฯ เขามีใบเสร็จซื้อตามแบบช่างแหละครับ เขาต้องท าตามแบบช่างเพราะเขามี สตง. 

มาตรวจ ซื้อเกินได้แต่ขาดไม่ได้ ระบุยี่ห้อไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการล๊อคสเปค ซึ่ง
เป็นระเบียบของทางราชการ เราท าอะไรไม่ได้ในตรงนี้ 

 ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอครับ 
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นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที ่4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ท่ี 4  ตอนนี้เรามาพูดในวาระอ่ืน ๆ ผมอยาก

ให้สมาชิกทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆ บ้างอย่างน้อย แจ้งให้ทาง
นายกทราบว่าในหมู่ของท่านขาดอะไร เพ่ือให้นายกได้รับรู้ จริง ๆ แล้วการที่เราขอ
อนุมัตินี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกโดยตรงเราให้ฝ่ายบริหารจัดท า เราไม่ให้นายกไม่มี
สิทธิที่จัดท า แต่เมื่อให้ไปท า หน้าที่ของเราไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าเขาซ้ืออะไร เรามีหน้าที่
ตรวจสอบ สมมติ อย่างเช่นเขาตั้งงบมาเพ่ือซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสี่แสนกว่าบาทนี่ 
เราตรวจสอบกับหลักเกณฑ์ว่าเขาซ่อมอะไรบ้าง สมมติว่าเรามองว่าราคารถแพงกว่า
เราสามารถฟ้องร้อง สตง. ให้มาตรวจสอบได้ว่าแพงเกินความเป็นจริงนี่คือหน้าที่
ของเรา เมื่อเรายื่นค าร้องแล้ว สตง. เขาจะท าหน้าที่ตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร และ
เมื่อพูดถึงเรื่องรถขยะนี่ เพราะว่าก่อนที่จะมีประเด็นการซื้อรถขยะนี่นายกบอกกับ
ชาวบ้านว่ารถเสีย ชาวบ้านก็เชื่อนายกแต่ตามข้อมูลความเป็นจริงที่ผมรับรู้มาคือรถ
ไม่ได้เสียนะครับ คนเก็บขยะสมองเสียเพราะว่านายกใส่ยาผิดให้กับเขาไม่ได้เอายา
หอมให้นะครับเอายาพิษ ในวันนั้นพนักงานเก็บขยะ 3 – 4 คน ลาออกกะทันหัน
ก่อนเที่ยง เพราะนายกได้เขียนในไลน์ว่าท างานไม่คุ้มค่าเงินเดือนพนักงานเลยมา
ลาออกตอนนั้น แต่ผมไม่ทราบว่าจนถึงบัดนี้ปลัดอนุมัติเซ็นลาออกหรือยัง และที่
ต้องการรถบรรทุกขยะใหม่ รถกระเช้าใหม่ ผมถามว่ารถเก่าท่านซ่อมเสร็จหรือยัง 
รถยังใช้งานได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าอายุการใช้งาน 12 ปี เพราะรถขยะที่ใช้งานไม่ได้
คือพื้นมันรั่ว อย่างรถรีไซเคิลที่เก็บอยู่ปัจจุบันนี่รถแย่พ้ืนรั่วน้ าไหลทุกหมู่บ้าน รู้เลย
ว่ามีรถขยะเข้ามาในหมู่บ้าน อันนี้คือรถเสื่อมคุณภาพแต่เขาก็ยังเก็บได้ แต่รถเรา
ไม่ได้เสียเลยครับ ถึงวันที่พนักงานกับเจ้าหน้าที่คนขับรถ ไม่พอใจเอารถมาจอดเก็บ
ลาออกเลย แต่นายกบอกกับชาวบ้านว่ารถเสีย คนขับพร้อมยืนยันเลยว่ารถไม่ได้เสีย
ไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมไม่รู้ว่านายกเอาความจริงพูดให้กับประชาชนได้รู้ หรือเอาความ
เท็จพูดให้กับประชาชน ดังนั้นเราต้องตรวจสอบนะครับ ถามว่ารถเสียซ่อมสี่แสน
กว่าเราก็ไม่ว่าถือว่าเราให้ได้ ดีกว่าซื้อคันละสองล้านกว่าเข้ามา ถามว่างานหลวงนี่
จริงอยู่เราท าเพ่ือบริการประชาชน แต่การบริการขึ้นอยู่กับผู้น า ผู้บริหาร เพราะ
จนถึงบัดนี้ผมอยากจะถามท่านนายกว่า มีผู้สมัครขับรถหรือยัง มีผู้สมัครเก็บขยะ
หรือยังครับ เพราะว่าเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผมประชุมคณะกรรมการหาข้อยุติ
ความขัดแย้งนั้น เขากล่าวว่า คุณพูดได้ยังไงท่านนายกเขาไม่ได้รับคนงานสมัคร เขา
รับมาพร้อมแล้ว วันนี้เอาความจริงมาพูดกับสมาชิกให้รู้เลยนะครับว่า คนขับรถท่าน
เปิดรับสมัครเรียบร้อยหรือยัง พร้อมกับคนเก็บขยะนะครับ เพราะอยากรู้ความเป็น
จริงนะครับ เพราะว่าเราพูดในวันนั้นแล้วจริง ๆ เขาบอกว่า นายกรับสมัคร
เรียบร้อยแล้วเอาหลักฐานมาดูได้เลย ผมถึงอยากจะถามนายกว่าท่านเปิดรับสมัคร
คนขับรถขยะหรือยัง และท่านได้เปิดรับสมัครคนเก็บขยะหรือยัง เพราะว่าเวลาเอา
ไปพูดข้างนอกว่าสมาชิกไม่ให้ซื้อรถขยะมันจะเสียนะครับ ท่านต้องเอาความจริงมา
พูดว่า คนขับรถและคนเก็บขยะเขาลาออกท้ังหมด ได้ท าการเปิดรับสมัครไปแล้วแต่
ไม่มีใครสมัคร ท่านต้องพูดแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ เรียนท่านประธานสภา ค่ะ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ 13 พอดีออกไปธุระเรื่องผู้สูงอายุก็เลยเข้ามา

ไม่ได้ทันฟัง ได้เข้ามาในช่วงที่ท่านกล่าวว่าคณะกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้งก็เลย
ได้ทันฟังนิดหนึ่งว่าท่านสมาชิกหมู่ 4 พูดว่า วันนั้นท่านพูดว่าคันเดียวยังบริหารกัน
ไม่ได้คนงานลาออกกันหมด มาสมัครก็ไม่มีใครสมัคร เปิดรับสมัครก็ไม่มีใครสมัคร 
ดิฉันบันทึกเทปไว้นะคะ ยังไงถอดเทปดูได้นะคะ แต่บันทึกยังไงดิฉันไม่ทราบเพราะ
ยังไม่ได้อ่านเขาไม่ให้ดิฉันก่อนแต่ว่าเทปมีนะคะดิฉัน ดิฉันสามารถถอดได้ คือวันนั้น
ถ้าจ าไม่ผิด คือคุณดุสิตเขาจะพูดว่าไอ้การรับสมัครนี่มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะรับสมัครหรือไม่รับสมัคร เขาสมัครยังไง ไอ้ค าว่าเขารับ
สมัครเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเขาพยายามพูดให้ท่านฟังว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่าย
บริหารไม่ใช่ว่าเขาจะไปก้าวล่วง เขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าฝ่ายบริหารสมัครหรือไม่สมัคร
แค่นี้ท่านสมาชิกยังไม่เข้าใจเลยค่ะท่าน นับประสาอะไรจะไปเข้าใจเรื่องอ่ืน เขาบอก
ว่าคุณไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะรับสมัครหรือไม่รับสมัคร ถ้าเขารับสมัครเขาก็ไม่ได้เปิดให้
คุณรับ เขาเป็นคนเปิดกันเองไม่เกี่ยวกับสมาชิกแม้แต่นิดเดียวเลย สมาชิกเอาข้อมูล
ที่ไหนมาว่าเขารับแล้วไม่มีคนมาสมัคร ขนาดดิฉันถามคนที่เก็บขยะนะคะว่าถ้าเขา
สมัครท่านมาไม่มาคะ เพราะตอนนี้เขาไปท าที่อ่ืนแล้วค่ะ เพราะเขาก็อยากได้งาน 
ถามว่าถ้ารถเสียคุณมาสมัครไหมคะ หรือซื้อคุณมาไหมคะ เขาก็มากันค่ะเพราะเขาก็
ยอมรับอย่างที่ดิฉันพูด พูดแล้วท่านก็ยังไม่เข้าใจกันอีกว่าบอกว่าคันเดียวยังบริหาร
ไม่ได้ดิฉันก็พยายามบอกท่านแล้วว่าคันเดียวมันบริหารไม่ได้เนื่องจากต าบล      
ปากกรานมันเติบโตมากแล้ว ต าบลปากกรานเรามี 14 หมู่ เกิดทั้งปั๊ม ทั้งรีสอร์ท 
ทั้งอะไร เยอะแยะ ทั้งตลาดนัด บิ๊กซี ซีเจ โลตัส ขยะเพ่ิมขึ้นแต่คนงานเท่าเดิม และ
ที่ดิฉันไม่ได้อธิบายเพ่ือนายกนะคะ อธิบายตามเหตุผลที่เข้าไปเป็นกรรมการว่าถ้า
เรามี 2 คัน คันละ 7 หมู่ อย่างที่นายกพูดคันละ 7 หมู่ มันก็น่าจะบริหารได้ง่ายขึ้น
คนงานก็ไม่น่าจะเหนื่อยขึ้นแถมเรายังได้คนงานเพ่ิมอีก คือประชาชนในต าบลเรา
สามารถได้งานท าอีกอย่างน้อย 4 หรือ 5 คนนี่ ที่ดิฉันพูดวันนั้น ท่านสมาชิกก็เข้า
ฟังอยู่ อย่างที่ท่านหมู่ 4 พูดอย่าไปบิดเบือนความจริงน่ะ ถูกต้องค่ะ อย่าไป
บิดเบือนพูดกันตรง ๆ คุณก็ชนะแล้วไม่ต้องบิดเบือน ท่านไม่ให้ก็คือไม่ให้ก็จบไป
ส่วนการบริหารไม่ถูกต้องท่านตรวจสอบเลย ท่านแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยค่ะ 
ไม่ต้องมาพูดท่าโน้นท่านี้  ท่านแต่งตั้งเข้าไปดูเลย ไหนค่าจ้างอะไรท่านแต่งตั้ง
คณะกรรมการของท่านเรามีสิทธิค่ะ ถ้าท าไม่ได้บอกดิฉันก็ได้ค่ะ มาปรึกษาไม่ว่าจะ
เป็นโครงการอะไรที่เราคิดว่านายกท าไม่โปร่งใส มาค่ะดิฉันช่วย อันนี้คือหน้าที่ของ
เราโดยตรง ถ้าท่านสมาชิกหมู่ 4 สงสัยโครงการอะไรมาค่ะดิฉันช่วย เพราะดิฉันก็
ชอบความโปร่งใส ถ้าหากว่านายกบริหารไม่ถูกต้องเรามาช่วยกันเพราะหน้าที่เรา  
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นางนารี  วงศ์สิงห์ แต่อย่าพูดเลอะเทอะ เรื่องรับสมัคร เรื่องการบริหารจริง ๆ มันเป็นเรื่องของเขาว่า 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 จะจัดการอย่างไร บริหารจัดการ ลูกน้องกับลูกพ่ีเขาจะท ากันอย่างไร อันนั้นมันของ

เขาแต่เรามีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบว่ามีการทุจริตไหม มีการท าตามกรอบ
ระเบียบของข้อกฎหมายไหม เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันอย่างนี้มันไม่จบนะคะ ถ้าท่าน
ข้องใจอะไรนายกมาค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยด้วย ดิฉันลงชื่อด้วยค่ะช่วยกันตรวจสอบนะคะ 
ท่านประธานมาช่วยกันค่ะถึงจะถูกต้อง ถ้ามาพูดอย่างนี้เขาไม่ถูก เขาท างานไม่ดี 
อย่างนี้มันก็ไม่จบ เพราะฉะนั้นมาค่ะดิฉันช่วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีใครจะซักถามอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอครับ 
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  สิ่งที่ผมพูดนะครับ ผมถามฝ่ายบริหาร 

ถามนายก ว่าคนสมัครขับรถมีหรือยัง คนเก็บขยะมีหรือยัง ก็มีสมาชิกหมู่ 13 มา
พูดโต้ตอบ มันคนละประเด็นกับที่ผมซักถาม ผมถามนายกนะครับเพราะว่าที่ท่าน
ตอบสมาชิกทุกคนเข้าใจหมดแล้ว ตอนท่านพูดสมาชิกก็หนีออกเขาต้องการฟัง
เหตุผลที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ และอยากให้ท่านนายกเป็นคนตอบนะครับท่าน
ประธาน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ขอตอบท่านสมาชิกหมู่ท่ี 4 นะครับ 

เกี่ยวกับเรื่องรถขยะท่านถามว่า ซ่อมหรือยัง ยังไม่ได้ซ่อมนะครับจะต้องรอเงินตัวนี้
ที่จะต้องอนุมัติ และถามว่ามีคนมาสมัครหรือยัง มีครับ แต่เรายังไม่ได้เปิดรับเราให้
รถเสร็จก่อน เราถึงจะเปิดรับ เปิดรับตอนนี้เขามาเฉย ๆ จะเอาเงินภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชนไปเสียท าไมล่ะครับ นะครับ ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณพัชรี  เอี่ยมโฉม ครับ  
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ดิฉันนางสาวพัชรี  เอ่ียมโฉม สมาชิกหมู่ท่ี 7  ที่เขียนค าร้องอยากให้นายกเก็บ

ผักตบชวาตรงสะพานวัดท าใหม่ เพราะตอนนี้ผักตบชวาแน่นมาก เกิดน้ าเน่าเสีย ได้
เขียนค าร้องไปแล้วนะคะ 

 
 

/นายอัมพร..... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอครับ 
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ท่ี 4  ขอฝากท่านนายกอีกเรื่องนะครับ

เพราะว่าตอนนี้หน้าฝน ต้นไม้ต้นหญ้าริมทางขึ้นสูงท าให้ไม่ปลอดภัย เช่น หมู่ 2 ,
หมู่ 4 นี่ หญ้าขึ้นรกริมทาง ท่านนายกให้พนักงานไปตัดหญ้าด้วยครับ ที่         
คลองตะเคียนเขามีพนักงานตัดหญ้าของเขาโดยตรงเลย วันนี้ไปซอยโน้น วันนี้ไป
ซอยโน้น หญ้าเตียน แต่บ้านเราแค่หมู่ท่ี 2 , หมู่ที่ 4 หญ้าข้างทางข้ึนเต็มไปหมด
เลยครับ ขอฝากนายกดูแลตรงนี้และทั้งต าบลด้วยครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร วาระอ่ืน ๆ มีใครซักถามอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ ไม่มีแล้วนะครับ ผมขอฝากเรื่องผู้สูงอายุด้วยนะครับ  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับที่

ให้เกียรติการประชุมสภาครั้งนี้นะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑๒ : ๒0 น. 
 
 
 
 
 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                     (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             ( นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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................................................................................................ ........................................................................................... 
เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  24 กันยายน  2562   แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   เมื่อวันที่  26   กันยายน  2562    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                       26  กันยายน  2562    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                  26  กันยายน  2562    
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                  26  กันยายน  2562 
 

........................................................................................................................... ............................................................ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน 2562  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖2  เมื่อวันที่       พฤศจิกายน  2562  
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                      พฤศจิกายน   2562 
................................................................... ...................................................................................................................  
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่  24  กันยายน  2562 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                      พฤศจิกายน   2562 
 


